



ปีที่ 39 ฉบับที่ 184 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

สนส. เปิดคอร์สอบรมจัดทำบทเรียน E - learning

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมโครงการจัดทำบทเรียน E - learning ตามโครงการแผนงานปรับปรุงการดำเนินงาน (OFI) ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ห้อง 1926

อาจารย์มัลลิกา คงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า ในปัจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ข้อมูลและเนื้อหาการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดทำและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนบทเรียนและทำการติดต่อกับผู้สอนได้ตลอดเวลา สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และที่สำคัญหลัก ๆ คือเป็นการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในการจัดทำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มจำนวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษานอกชั้นเรียนจากการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการอบรมในครั้งนี้ จะแบ่งการอบรมออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 40 คน อาจารย์ท่านใดสนใจที่เข้ารับการอบรมให้ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะ และส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์มัลลิกา คงแก้ว (084-0530296)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ประชาคมอาเซียน 2015

อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี

เมื่อเดือนตุลาคม 2546 บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน หรือ “ข้อตกลงบาหลี 2” เห็นชอบให้ตั้งประชาคมอาเซียน (Asean Community) ซึ่งหมายถึงการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนอย่างมั่นคง หรือสร้างเป็นประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EU) ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากความเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าและบริการ โดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้าของประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EU) หรือกลุ่ม NAFTA เป็นต้น แม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของตนเพื่อก้าวเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ซึ่งได้แก่ จีน เป็นต้น

ซึ่งทำให้บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้สำเร็จก่อนที่กำหนดไว้เดิม และในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 จึงได้มีการลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 โดยประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วย 3 หลักการที่สำคัญคือ

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (Asean Security Community – ASC)

มุ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบป้องกันความขัดแย้งระหว่างกัน และสร้างเสถียรภาพอย่างรอบด้าน รวมถึงการกำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงของบรรดาประเทศสมาชิก

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)

มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายซึ่งกันและกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีการค้าและบริการ การลงทุน การเงิน เพื่อลดปัญหาความยากจนและช่องว่างของระดับทางเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community – ASCC)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียนอยู่ภายใต้แนวคิดสังคมเพื่อเอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

ผลกระทบต่อการศึกษาของไทย

การจัดการศึกษาในอาเซียน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียน และเศรษฐกิจโลก ทำให้การจัดการศึกษาไม่ว่าระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษาในอาเซียนเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดน และเพื่อตอบสนองและรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาทั้งในกรอบของอาเซียนเองและกรอบการค้าโลก ส่งผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา และความร่วมมือกับประเทศของกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพื่อยกระดับมาตรฐาน



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีชาล ในช่วงของการปิดภาคเรียนมหาชัยสารจะออกสัปดาห์ละครั้งทุกวันศุกร์ ท่านที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารแจ้งมาได้ที่ pr_nstru@hotmail.com

ประเดิมข่าวแรกวันนี้ด้วยข่าวมงคลของอาจารย์มณฑกานต์ ทองสม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลั่นระฆังเข้าสู่พิธีวิวาห์อีกคู่หนึ่ง และในเย็นวันนี้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป จะมีการเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ย้ำกันลืมสำหรับผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนทุกท่าน

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ภารกิจด้านวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลงานของสถาบัน ที่ สมศ. และกพร. จะต้องประเมิน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้รับแบบประเมิน กรุณาตอบแบบประเมินและส่งคืนที่สำนักงานคณะที่ ท่านสังกัด หรือสำนักงานอธิการบดี

ใกล้ถึงกำหนดแล้ว สำหรับท่านที่กำลังเรียนต่อระดับปริญญาเอก และยังไม่ได้ออกส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ขอให้รีบส่งแบบนำส่งการรายงานผลการศึกษา และแบบรายงานผลการศึกษา (ตามแบบฟอร์มที่ได้รับไปแล้ว) ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

เช่นเดียวกับนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดความรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด ปี 2554 ให้ส่ง Proposal ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ สถาบันวิจัยฯ

เรื่องของคนมีเงินฝาก เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด มีมติไม่ให้สมาชิกนำสมุดเงินฝากเก็บไว้ที่สหกรณ์ฯ ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกที่นำสมุดบัญชีเงินฝากเก็บไว้ที่สหกรณ์ฯ กรุณาติดต่อรับคืนด้วยนะค่ะ

สัปดาห์ที่จะถึงนี้ มีสามคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน เริ่มที่คณะวิทยาการจัดการ ปีนี้ไปกันใกล้ๆ ประเทศเพื่อนบ้านเรือนเคียง นั่นคือประเทศลาว ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2554 ตามติดด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะไปดูงานที่ประเทศลาว เช่นกัน ระหว่างวันที่ 21-28 มีนาคม 2554 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน (เมืองเซินเจิ้น), ฮองกง และมาเก๊า (เขตปกครองพิเศษประเทศจีน) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2554 ช่วงนั้นบรรยากาศในมหาวิทยาลัย คงเจียบเหงาลงพอสมควร

บุคลากรท่านใดที่มารับรูปถ่ายในชุดเสื้อสูท จากหน่วยสื่อสารสัมพันธ์ไป 2 ใบ (8รูป) ขอความกรุณานำกลับมาคืนที่หน่วยสื่อสารสัมพันธ์ 1 ใบ เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่ะ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข่าวของการสูญเสีย พ.ต.ท. ลี้อ จ้อยเจือ (บิดา ผศ. นุปผา เรืองรอง) อายุ 87 ปี ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554 ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดตรีทศเทพ ศาลา 5 เขตพระนคร และฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 เวลา 16.00น. ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญ ติดต่อที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (คุณสมญา เจ็งวัฒนพงศ์)